



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
1 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

บิกดาต้า

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ,มติชน,สำนักข่าวไทย,NBT,เดลินิวส์,คมชัดลึก

- เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (บิกดาต้า) ระหว่างสำนักงานคกก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กับ สปสช. โดยนายอนุทิน กล่าวว่า การร่วมมือกับก.ดิจิทัลฯ เป็นก้าวแรกในการพัฒนาระบบข้อมูล และเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น ๆ ด้วย ซึ่งข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเชื่อมโยงกันทั้งประเทศ ทำให้แพทย์รู้ว่าผู้ป่วยรายนี้ป่วยเป็นอะไร ให้อะไรอยู่ รักษาอะไรมาบ้าง ทำให้ลดเวลามา รพ. และหากเป็นไปได้ขอให้นายพุทธิพงษ์ ซึ่งดูแลโปรเจกต์ไทย ช่วยทำหน้าที่ในการส่งยาไปถึงร้านขายยา เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยามากขึ้น

-นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า สิ่งที่ตนเองอยากทำให้สำเร็จภายในปี 63 คือ การรวมฐานข้อมูลของก.สาธารณสุข และก.การท่องเที่ยวและกีฬาให้แล้วเสร็จ เพื่อทุกฝ่ายใช้วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาราบว่าก.สาธารณสุขมีการจัดทำฐานข้อมูลเอาไว้ดีอยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่มีการรวมเป็นฐานข้อมูลเดียว รพ.แต่ละแห่ง ต่างมีฐานข้อมูลผู้ป่วยเป็นของตัวเอง ทำให้ผู้ป่วยถ้าไปรักษา 10 รพ. ก็จะมีบัตรผู้ป่วย 10 ใบ ดังนั้นหากเชื่อมโยงฐานข้อมูลกันแล้วผู้ป่วยไม่ต้องถือบัตร 10 ใบแล้ว ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น และไม่ต้องกังวลว่าจะถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ เพราะข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้ที่ระบบคลาวด์ แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ รพ. ไม่สามารถเปิดได้ คนที่เปิดข้อมูลได้มีเพียงคนเดียวคือผู้ป่วยเจ้าของข้อมูลนั้น เพราะการเปิดดูข้อมูลจะใช้บัตรประชาชน นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังช่วยเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย และตนยังมีแนวคิดให้ไปรษณีย์ฯ ช่วย รพ.ในการส่งยาให้ผู้ป่วยด้วยในโรคที่ต้องรักษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวผู้บริหาร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์PPTV เว็บไซต์สวท.

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ แต่งตัวเข้ากับเทศกาล เพื่อหวังให้คนไทยมีรอยยิ้ม ไม่เครียดกับสภาวะเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเน้นย้ำ 3 อ. เพื่อให้คนไทยสุขภาพดี คือ อาหาร ออกกำลังกาย และสร้างอารมณ์ดี

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์ Line to day มติชนออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์ข้อความเชิญชวนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ทำความดีเพื่อสังคมร่วมบริจาคเลือด โดยอาศัยวันฮัลโลวีน มาใช้ในการเชิญชวน

ตรวจเยี่ยมรพ.ศรีธัญญา

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอภาพข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญ ระหว่างนำคณะไปตรวจเยี่ยมพร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ด้านสุขภาพจิต ที่รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ mcot

-เสนอข่าว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจด่านตรวจพืชเชียงแสน ท่าเรือห้าแย่ง ท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย โดยไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ล่วงหน้า ซึ่งได้เข้าดูห้องแล็บที่ด่านใช้ตรวจหาสารพิษตกค้างในกลุ่มยาฆ่าแมลง 3 กลุ่ม คือ ออการ์โนคลอรีน ออการ์โนฟอสเฟส ไพรีทรอยด์ แบ่งเป็น 32 ชนิดสาร ของกรมวิชาการเกษตร ในผักผลไม้ สินค้าเกษตรนำเข้าจากจีนและเมียนมา พบกลุ่มสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช คือ ออการ์โนฟอสเฟตหรือคลอร์ไพริฟอส ออการ์โนคลอรีน และไพรีทรอยด์ ด้านตรวจพืชแห่งนี้สู่มตัวอย่าง 1,500 ตัวอย่างต่อปี เพื่อตรวจสอบสารเคมีตกค้างสินค้าเกษตรนำเข้า ก.เกษตรฯ ทำหน้าที่เฝ้าระวัง เมื่อตรวจพืชพบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน แต่ไม่มีอำนาจกักกันต้องแจ้ง อย. ซึ่งมีอำนาจกักกันค่านำเข้าเพื่อการบริโภค ซึ่งจะหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ. เพื่อร่วมมือกันตรวจอย่างเข้มงวดและกักกันไม่ให้สินค้าที่มีสารตกค้างเกินกว่าที่กำหนดนำเข้าได้

กรมวิชาการเกษตรจะจัดตั้งห้องปฏิบัติการด่านเชียงของให้มีศักยภาพตรวจหาสารเคมีกว่า 100 ชนิด ส่วน อย.จะกักกันผักผลไม้ที่มีค่าเกินมาตรฐาน เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนไทยและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดแก่เกษตรกรไทยจากการที่ผักผลไม้ต่างประเทศเข้ามาตีตลาดปีละหลายแสนตันด่านเชียงของผักผลไม้เหล่านี้จะส่งไปตลาดไทแล้วกระจายไปยังตลาดทั่วประเทศ

นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาฯ สมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย กล่าวว่า ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดขอเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เพื่อหารือถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรพืชเศรษฐกิจ ไม่ให้เกิดผลกระทบจากการยกเลิกสารเคมีการเกษตร 3 ชนิดให้ทันก่อนฤดูการปลูกใหม่ที่จะมาถึง นอกจากนี้ ในงานประชุมวิชาการที่กรมควบคุมโรค

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จะจัดขึ้นในวันที่ 7 พ.ย.นี้ ระบุว่าจะมีพิธีแสดงความยินดีต่อคกก.วัดถ่อนทรายที่มีมติดยกลีกรสารเคมี 3 ชนิด โดยส่งหนังสือเชิญมายังสมาคมคนไทยให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน 3 คน แต่ทางสมาคมฯ แจ้งกลับไปว่า ผู้แทนฯขอเข้าร่วมงาน 500 คน เพื่อสังเกตการณ์ในพิธี ไม่ทราบว่าจะ กรมควบคุมโรคยกเลิกการจัดงานไปแล้วหรือไม่ ซึ่งหากยังคงจัดงานอยู่ ผู้แทนเกษตรกรจะยกขบวนไปร่วมงานแน่นอน</p>	
<p>สารเร่งเนื้อแดง สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวระดับสูงจากสธ. แจ้งว่า ที่ผ่านมาสหรัฐฯพยายามให้ประเทศไทยนำเข้าหมูที่ใช้สารเร่งเนื้อแดง รวมถึงเครื่องในสัตว์จากสหรัฐ แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากกฎหมายซึ่งมีหลายหน่วยงานในประเทศไทยยังไม่อนุญาต ทั้งกฎหมายของอย.ซึ่งอิงตามมาตรฐานของโคเด็กซ์ ที่ไม่ห้ามมีการปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงในอาหาร กฎหมายของก.เกษตรฯ ที่ห้ามเกษตรกรไทยใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์ ที่น่ากังวลเลยคือพวกเครื่องใน ซึ่งไม่รู้ว่ามีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างอยู่จำนวนมากแค่ไหน ซึ่งสารเร่งเนื้อแดงเป็นสารที่คล้ายกับกลุ่มยาขยายหลอดเลือดในคน ทำให้หัวใจเต้นเร็ว เลือดสูบฉีดได้มากขึ้น เนื้อก็เป็นสีแดง ถ้าคนได้รับสารเหล่านี้เข้าไป โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว อย่างผู้ป่วยโรคหอบหืด เมื่อได้รับยาปริมาณน้อย ๆ ในลักษณะที่ปนมากับอาหารแบบนี้ อาจจะทำให้เกิดปัญหาการต่อยาได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ สธ. และ อย. ทราบเรื่องแล้ว ต้องรอดูท่าทีการเจรจาของฝ่ายรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นอย่างไร จะมีข้อมติเรื่องการนำเข้าหมูที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงมาเจรจาเรื่องการตัดจีเอสพี เหมือนที่หลายคนวิเคราะห์หรือไม่</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ สปริงนิวส์ Line today เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ bluechipthai ช่อง 3 กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ได้ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่โรงฆ่าสัตว์ จ.สมุทรปราการ มีสุกรรอฆ่า 116 ตัว พบสารเร่งเนื้อแดง 14 ตัว จึงสั่งระงับการฆ่าสุกร 14 ตัว พร้อมเก็บและส่งตัวอย่างปัสสาวะสุกรและอาหารสัตว์ เพื่อตรวจยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ หากผลตรวจยืนยันว่าพบสารเร่งเนื้อแดงจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย ThaiPBS thaiquote</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก โดยได้แชร์ข่าวที่นักวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ที่ปลูกต้นกัญชา และเก็บเกี่ยว ส่งให้รพ.พระอาจารย์ ผั้น อาจาโร จ.สกลนคร นำไปผลิตยารักษาโรค พร้อมแนบข้อความว่า อีกก้าวของกัญชาทางการแพทย์ ขอเป็นกำลังใจคนทำงานทุกคน โดยในโพสต์ดังกล่าวมีผู้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของนโยบายกัญชา 6 ต้น นายอนุทิน ตอบว่า 6 ต้น ทวงได้ ถามได้ ต้องเริ่มต้นที่แก้กฎหมาย พรรคภูมิใจไทย ส่งร่างแก้ไขกฎหมายไปถึงสภาฯ แล้วอีกไม่กี่วัน สภาฯ เปิด เมื่อถึงวาระพิจารณาแก้ไขกฎหมาย ขอให้ช่วยกันออกมาส่งเสียง ส่งพลังสนับสนุน</p>	
<p>กัญชง สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการ ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย ThaiPBS Thaiquote</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อย.กำลังจัดทำร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย กัญชง สารสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ก็คือ ประชาชน และ เอกชน สามารถขออนุญาตปลูกกัญชง ได้ โดยไม่ต้องร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และ ประชาชนสามารถปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากเส้นใย ตามประเพณี วัฒนธรรม ตามวิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวได้ คราวเรือนละ ไม่เกิน 1 ไร่ ทั้งนี้ ได้เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์อย. โดยหมดเขตรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 5 พ.ย.62</p>	
<p>ค่ายรพ.เอกชน สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์,เว็บไซต์เดลินิวส์,มติชน,กรมเทพรกิจ</p> <p>- เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ร่วมมือกับคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนยาของ รพ.เอกชน ในตัวยานำร่อง 6 ชนิด พบกลุ่ม รพ.เอกชน ทำกำไรส่วนเกินจากยาเกินกว่า 100% โดยเฉพาะยาลดไขมัน สำหรับยาแก้ปวดมี รพ.เอกชน เพียง 2 แห่งเท่านั้น ที่คิดกำไรต่ำกว่า 100% จากทั้งหมด กว่า 350 แห่ง จะนำผลศึกษามาวิเคราะห์อีกครั้ง และขอให้คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เข้ามาดูต่อว่า กำไรมาตรฐานที่ควรจะเป็นของยาแต่ละชนิดนั้น ควรจะเป็นเท่าไร จากนั้นจะมีแนวทางในการดำเนินการต่อ เพราะหาก รพ.เอกชน ยังคิดราคาแพงแบบสุดโต่ง ก็จะต้องเข้าไปจัดการ</p> <p>ขณะที่ ผศ.ดร.สุจิตรา ตูลยาเดชานนท์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนยาของโรงพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดธุรกิจ สรุปได้ว่า การตั้งราคาขายไม่สอดคล้องกับต้นทุน คือ ต้นทุนต่ำ แต่กำหนดราคาขายสูง โดยสิ่งที่น่าเป็นห่วง ก็คือ ยาที่มีวอลุ่มการใช้มากแก้ปวด ลดไข้ ถ้ายิ่งกำไรเยอะ ก็ยิ่งน่าเป็นห่วง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรฐานคำรักษาพยาบาล สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพมหานคร คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว</p> <p>-เสนอบทความ โดยดร.เฉลิมพล ไวทยากร นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า สธ.ได้ออกประกาศเรื่องอัตราค่ารักษาพยาบาลของ รพ.รัฐ ที่กำหนดเพดานสูงสุดไม่เกินที่ประกาศ มีรายละเอียดทุกการรักษาทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด จิตเวชบำบัด วิชาชีพทางการแพทย์อื่นๆ รวมถึงแพทย์แผนโบราณ แพทย์แผนไทย กว่า 1,000 รายการ และให้อำนาจรพ.กำหนดต่ำกว่าที่ประกาศได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละรพ. ซึ่งน่าจะใช้เป็นมาตรฐานในการคิดค่าบริการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี สงสัยว่าเมื่ออัตราค่ารักษาพยาบาล ต้องเป็นไปตามที่ สธ.ประกาศ โรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการประชาชนตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะสามารถเบิกจ่ายได้เต็มจำนวนจาก สปสช.ได้เต็มจำนวนหรือไม่ หรือจะยังบิดพลิ้วไม่จ่ายจนโรงพยาบาล รัฐต้องอยู่ในสถานะขาดทุนดังเช่นที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน แล้วที่อธิบดีกรมการคำภายใน พยายามควบคุม รพ.เอกชน และ/หรือ สปสช.ที่ควบคุมรพ.รัฐ กำลังทำอยู่นี้ มีหลายเรื่องที่ทำหน้าที่คล้ายๆ กัน แต่ทำไมทำไมไม่เหมือนกัน</p>	-
<p>โรคไข้หัด สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร ,เวิร์คพอยท์นิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.ชยนาท เปิดเผยว่า ในพื้นที่จ.ชัยนาทมีคนไข้โรคไข้หัด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2 ราย และพบรายล่าสุด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่อำเภอมโนรมย์ 1 ราย จากสถานการณ์ดังกล่าว ถือว่าไม่ได้มีความรุนแรงมาก แต่ขอเตือนเรื่องการรับประทานเนื้อหมู มีแนวทางเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคเชิงรุก ให้ อสม. เคาะประตูบ้านให้ความรู้เรื่องการไม่รับประทานเนื้อหมูสุกๆดิบๆ ประสานปศุสัตว์สำรวจ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และตรวจคุณภาพเนื้อสุกร ร้านค้าให้ได้มาตรฐาน ด้านสถานพยาบาลของสาธารณสุขทุกแห่งใน จ.ชัยนาท คัดกรองผู้มารับบริการ หากพบอาการที่เข้าได้กับโรคหัดร่วมกับพฤติกรรมมีช่องทางการปรึกษาแพทย์และแนวทางการรักษาส่งต่อทุกสถานบริการ</p>	-
<p>อาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุ การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ คุณแม่ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ซึ่งในแต่ละช่วงเดือน ร่างกายจะต้องการสารอาหารแตกต่างกันไป โดยในช่วง 1-3 เดือนแรก ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่และหลากหลาย หากแพ้อะไรควรแบ่งกินเป็นมื้อย่อยๆ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ช่วงตั้งครรภ์ 4-6 เดือน ควรกินปลา ตับ ไข่ ผลไม้ เน้นอาหารจำพวกโปรตีน และแร่ธาตุที่สำคัญต่าง ๆ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมาก ขนมหวานและเครื่องดื่มรสหวานจัด ควรดื่มนมรสจืดทุกวัน ช่วง 7-9 เดือน ร่างกายต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นประมาณ 300 กิโลแคลอรีต่อวัน หรือเท่ากับอาหาร 1 มื้อ หรืออาจเพิ่มเป็นอาหารว่าง 2 มื้อ ทั้งนี้ คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ควรตรวจครรภ์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ และกินไทรเพอร์ดีน วันละ 1 เม็ด ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด 6 เดือน และเมื่อทารกคลอดออกมาในช่วงระยะ 6 เดือนแรก ต้องกินอาหารให้ได้รับสารอาหารให้เพียงพอเหมาะสมและหลากหลาย เพื่อใช้สร้างน้ำนมสำหรับลูก</p>	-
<p>รณรงค์ลดจำนวนแม่วัยรุ่น สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพมหานคร สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง nbt</p> <p>-เสนอบทความ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเปิดรายงานการบูรณาการแม่วัยรุ่น เพื่อวางแผนและดำเนินการลดการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ว่า สถิติแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ ลดลงต่อเนื่อง ปี 61 มีแนวโน้มปัญหาการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น อายุ10-19 ปี ลดลงเหลือ 35 คน มีอัตราการลด 72,566 คน โดยตั้งเป้า ปี 69 อัตราแม่วัยรุ่นลดลงเหลือ 25 คน ต่อประชากรวัยรุ่น ขณะเดียวกันอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในแม่วัยรุ่นก็ลดลงเหลือร้อยละ 9 เชื่อสาเหตุมาจากการให้ความรู้เพศศึกษามากขึ้น และจ่ายยาคุมกำเนิดในเด็กกลุ่มเสี่ยง เพราะเด็กบางคนท้องซ้ำมากกว่า 4 ครั้ง</p>	-
<p>โรคอาการอาคารป่วย สื่อที่นำเสนอ : มติชน สำนักข่าวไทย เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์thaiquote</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ โรคอาการอาคารป่วย Sick Building Syndrome หรือ เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับมลภาวะภายในอาคารจากปัจจัยบางอย่าง เช่น วัสดุโครงสร้างของอาคาร สีที่ใช้ภายในอาคาร โดยอาการป่วยที่พบเมื่ออยู่ในอาคาร คือ เจ็บตา หรือเจ็บคอ แสบร้อนในจมูก มีน้ำมูก หนาว เป็นไข้ ผิวแห้งเป็นผื่น อ่อนเพลียหงุดหงิด ปวดหัว ปวดท้อง ปวดเมื่อยตามร่างกาย หายใจไม่สะดวก แต่จะมีอาการดีขึ้นหากออกจากตัวอาคาร โรคนี้อาจทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจหรือเป็นภูมิแพ้มีอาการรุนแรงขึ้น ผู้ป่วยควรสังเกตตัวเองจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง การรักษายังไม่มีวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะทำให้อาการกำเริบ โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้น แต่หากอาการไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์</p>	-
<p>พายุเมตโด สื่อที่นำเสนอ : mcot</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 62 ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน แมตโม ทำให้หลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงระมัดระวังอุบัติเหตุจากฝนตกหนัก หากมีความจำเป็นต้องขับขี้นยานพาหนะ ควรเพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากฝนที่ตกทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี ถนนเปียกชื้น อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย พร้อมแนะ 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัย คือ 1.เปิดไฟหน้ารถ 2.เปิดใบปัดน้ำฝน และควรปรับระดับความเร็วใบปัดน้ำฝนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 3.ลดความเร็ว 4.ให้ทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มขึ้น 5.หลีกเลี่ยงการแซง แต่หากจำเป็น ต้องประเมินสถานการณ์หรือระยะทางข้างหน้าให้ปลอดภัย 6.ไม่เหยียบเบรกทันที กรณีรถลื่นไถลหรือเหินน้ำ เพราะอาจทำให้รถพลิกคว่ำได้ และ 7.ประเมินสถานการณ์เมื่อต้องขับรุดผ่านน้ำท่วมขัง หากระดับน้ำลึกสูงกว่าขอบประตูรถ ไม่ควรขับฝ่าไป ควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน</p>	
<p>อุบัติเหตุบนถนน สื่อที่นำเสนอ : มติชน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สปริงนิวส์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภณ ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ เครือข่ายเยาวชนพัฒนาคุณภาพชีวิต เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์รับวันฮัลโลวีน ภายใต้แนวคิด Halloween 2019 NO AL Party #หยุดผีซึ่ง ที่ลานกิจกรรมเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคส. กล่าวว่า สถานการณ์อุบัติเหตุอยู่ในขั้นวิกฤตรุนแรง อัตราเฉลี่ยเสียชีวิต 50-70 รายต่อวัน ประเทศไทยติดอยู่ในอันดับ 9 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน สาเหตุดื่มแล้วขับอยู่ในอันดับต้นๆ อยากแนะนำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนควรประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงไปตลอดเส้นทาง หรือมีสติ</p>	
<p>โรคระบบทางเดินหายใจ สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร โฆษกกรม สบส. ระบุ ในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว ประชาชนมีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค และปอดบวม โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคดังกล่าวได้ง่าย และอาจแพร่กระจายไปสู่คนในครอบครัว</p> <p>นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สำนักอนามัยได้จัดทำข่าวสุขภาพและสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจและภัยสุขภาพแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ขณะเดียวกัน ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ได้จัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ให้บริการสอบสวนและควบคุมโรคกรณีเกิดการระบาดของโรค</p> <p>นายสุสันต์ กิตติศุภกร รองผอ.สำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า สำนักการแพทย์ได้มีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ได้แก่ การวินิจฉัยและให้การรักษาที่ถูกต้องตามแนวทางการรักษาโรค และสำรองยาให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย รวมถึงเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช.และกรมควบคุมโรค ให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง สำหรับการดูแลตัวเองง่ายๆ เพื่อป้องกันการติดต่อโรคทางเดินหายใจและลดการแพร่กระจาย เริ่มตั้งแต่หมั่นล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ติดเชื้อ สำหรับผู้ป่วย หากมีอาการป่วยควรหยุดพัก และปิดปาก จมูก เมื่อไอหรือจาม หมั่นทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ ดื่มน้ำมากๆ</p>	
<p>ผลตรวจบ่อน้ำผุดพบเชื้อโรคปนเปื้อนในอุจจาระ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์One31 มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีมีชาวบ้านพบตาน้ำผุดที่บ้านรกฟ้า ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชื่อมักกลับไปกราบไหว้บูชาและตักน้ำไปดื่ม ล่าสุด นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา ได้นำตัวอย่างน้ำที่นำมาจากบ่อน้ำผุดดังกล่าว และผ่านการตรวจสอบวัตถุปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการ โดยการเพาะเชื้อด้วยน้ำยาเพาะเชื้อ ถ้าหากมีเชื้อโรคอีโคไล หรือโคลิฟอร์ม ที่ปนเปื้อนมากับอุจจาระ ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วง หรือลำไส้อักเสบได้ น้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขุ่น ดังนั้นน้ำที่นำมาตรวจครั้งนี้จึงเป็นสีเหลืองขุ่นอย่างที่เห็น จึงไม่ควรที่จะนำไปดื่มกิน เพราะจะทำให้เกิดท้องร่วง หรือลำไส้อักเสบ และถ้าบางรายอาจรุนแรงถึงติดเชื้อในกระแสเลือดได้</p>	
<p>บริษัทใหญ่จับมือ ม.แม่ใจ ต้นสมุนไพรสุดลาดโลก สื่อที่นำเสนอ : บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว บริษัทภายใต้เครือไฮเทค กรุ๊ป ได้เริ่มทดลองปลูกสมุนไพรต่างๆบนที่ดินภูเขาไฟแบบปลอดสาร จากนั้นได้ส่งสมุนไพรไปตรวจสารออกฤทธิ์ ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา มหาวิทยาลัยมหิดล ปรากฏว่า สมุนไพรไทย ต่างมีฤทธิ์สูงในการต้านการอักเสบ และจัดการกับเซลล์มะเร็งร้ายตามอวัยวะต่างๆในหลอดทดลอง ขบวนการต่อไปคือการทดสอบหาปริมาณสารที่เหมาะสม และค่าความเป็นพิษต่ออวัยวะของมนุษย์ ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการนำพาสสมุนไพรรไทยไปยังตลาดโลก พร้อมกันนั้นยังสามารถที่จะช่วยชาวบ้านเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกสมุนไพรไทยในระดับ medical grade ต่อไป</p>	
<p>คนไทยใช้เน็ตสูงอันดับ1ของโลก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ TNN สำนักข่าวไทย ช่อง 3</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว นางสาวเอพริล ศรีวิกรณ์ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ กูเกิล (Google) ประเทศไทย เปิดเผยว่า กูเกิล และเทมาเส็ค ได้ทำการวิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ผลการวิจัย พบว่า มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 360 ล้านคน เพิ่มขึ้น 100 ล้านคนจาก 4 ปีก่อน ในประเทศไทย มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน 47 ล้านคน เพิ่มจาก 36 ล้านคน ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการสื่อสาร ซอปปิง บันทึง สั่งอาหารออนไลน์ ท่องเที่ยว เรียนรู้ และอบรมทักษะใหม่ จากข้อมูลพบว่า คนไทยใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตวันละ 5.13 ชั่วโมง ในขณะที่ค่าเฉลี่ยโลกอยู่ที่วันละ 3.13 ชั่วโมง สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก รองลงมาคือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและอินเดีย</p>	

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

